



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๓๓

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
 ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เร่งส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่ตกค้าง พร้อมรับ-ส่งผู้ป่วยใหม่ วันต่อวัน	ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ nationtv ejan workpointtoday thebangkokinsight dailynews innews komchadluek twitter.com/ERnewsr twitter.com/wikitwan	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพลสค์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯอัศวิน” ระบุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยตกค้างรอรถรับส่งเข้ารับรักษาในสวนที่ กทม. รับผิดชอบ พบสถิติสูงสุดวันละ ๕๐๐ คน ขณะนี้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) สามารถส่งผู้ป่วยตกค้างเข้ารับการรักษาได้ทั้งหมด ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ คน จึงทำให้สามารถรับส่งผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามาในระบบได้วันต่อวัน และพร้อมช่วยเหลือหน่วยงานอื่นในการส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุด - นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เอราวัณและหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สำนักงานเขต ๕๐ เขต กองทัพบก และมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้นำส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาล (รพ.) อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยตกค้างแล้ว จากนั้นศูนย์เอราวัณสามารถดำเนินการนำส่งผู้ป่วยได้แบบวันต่อวัน หรือ “เรียลไทม์” โดยหากได้รับการประสานขอนำส่งโรงพยาบาลแล้วสามารถติดต่อผู้ป่วย เพื่อสอบถามข้อมูล และคัดกรองเบื้องต้นและสามารถรวบรวมข้อมูลได้ก่อนเพียง ในช่วงบ่าย ศูนย์เอราวัณจะส่งรถไปรับ เพื่อนำไปคัดกรองที่ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน หรือ รพ.สิรินธร เพื่อคัดแยกกระตักการติดเชื้อว่าเป็นโควิดสี่เขียว เหลือง หรือแดง จากนั้นจะนำส่งเข้าระบบการรักษาของ รพ.ต่อไป อย่างไรก็ตาม การนำส่งอาจมีข้อขัดข้อง อาทิ ไม่สามารถติดต่อผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยปฏิเสธ หรือต้องการรอเตียง กรณีดังกล่าวจะประสานข้อมูลกับผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อนำส่งในวันต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุดตามระดับของอาการ	- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ปรึกษาสัมพันธ์ การดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่ระบบการรักษา และช่องทางการติดต่อเพื่อขอเข้ารับการรักษา
๒	เปิด ๑๔ จุด กทม.ฉีดวัคซีนฟรี เปิดให้ปชช. ลงทะเบียน เริ่ม ๑ พ.ค. ผ่านระบบไลน์	มติชน เดลินิวส์ thairath thansettakij matichon dailynews naewna ml2fnews fm๙๑๖kk posttoday bangkokbiznews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในเดือน มิ.ย.๖๔ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค อาทิ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต (พนักงานกวาดและเก็บขยะ) เจ้าหน้าที่ด่านท่าเรือคลองเตย เจ้าหน้าที่ในสถานกักตัว	<u>ด้านบวก</u> - จัดทำแผนให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ - บูรณาการความร่วมมือ	- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้ประชาชนใน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	'หมอพร้อม'	komchadluek mcot prachachat innnews workpointtoday innnews fm๙๑bkk thebangkokinsight tnnthailand thaipbs board.postjung	และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospitel รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปและประชาชนทั่วไป - โดยหน่วยบริการที่ประชาชนสามารถไปรับบริการได้ คือ ภายในโรงพยาบาล (รพ.) และหน่วยบริการนอก รพ.ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนจัดสถานที่เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอก รพ. รวม ๑๔ แห่ง ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนประมาณ ๒๐,๕๐๐ คน/วัน โดยประชาชนสามารถเลือกหน่วยบริการที่ประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนได้ทาง Line “หมอพร้อม” ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานพร้อมกัน ๑ พ.ค.นี้ นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้หน่วยให้บริการวัคซีนนอก รพ.จัดเก้าอี้นั่งพักคอยสำหรับประชาชนให้เพียงพอับประชาชนที่มารอรับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถขยายเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้ตามสถานการณ์ เบื้องต้นได้รับการประสานจากภาคเอกชนจะให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๖ เดือน	เพิ่มจุดให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	กรุงเทพฯ ตามแผนที่กำหนด
๓	ชวนคนกรุง ที่หน้ากากอนามัย ถูกที่-ถูกวิธี ช่วยป้องกันการ แพร่ระบาดของ โควิด-๑๙	เดลินิวส์ tnnthailand innnews mgronline fm๙๑bkk passionsnews facebook.com/fm๙๑ trafficpro twitter.com/NewsPassions	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณขยะติดเชื้อโดยเฉพาะโควิด-๑๙ รวมถึงขยะหน้ากากอนามัยที่เก็บขนและกำจัดจากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโรงพยาบาล (รพ.) สนาม รพ.โรงแรม (Hospitel) และสถานที่สำหรับผู้กักตัว เช่น บ้านพักอาศัย สถานที่กักตัวของรัฐและโรงแรมทางเลือกสำหรับผู้กักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ ๒๐ ตัน/วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค กทม.จึงมอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ความสำคัญในการเก็บและทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทิ้งขยะหน้ากากอนามัย ด้วยการตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยเป็นการเฉพาะ (สีส้ม) พร้อมถุงขยะสีแดงสำหรับใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะประมาณ ๑,๐๐๐ จุด ประกอบด้วย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขสุข กทม. โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า และดินแดง) โรงเรียนสังกัด กทม. ศูนย์กีฬา กทม. ศูนย์เยาวชน กทม. สถานีดับเพลิงสวนสาธารณะ รวมถึงสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม เช่น ตลาด วัด ชุมชน หน้าห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและเคหะชุมชนต่าง ๆ	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดจุดตั้งวาง หรือทิ้งขยะติดเชื้อในชุมชน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี พร้อมให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อในจุดที่กำหนด รวมทั้ง สวมหน้ากากอนามัยหน้ากหน้าอย่างถูกต้องทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
๔	กทม.รับมอบ สิ่งของจาก	komchadluek dailynews siamrath	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.รับมอบสิ่งของจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนภารกิจควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อาทิ	<u>ด้านบวก</u> - รับมอบสิ่งของจากทุกภาคส่วน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
..	ทุกภาคส่วน สนับสนุน ภารกิจควบคุม ป้องกันโควิด-๑๙	springnews js๑๐๐ komchadluek thaipublica facebook.com/js๑๐๐	ทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญู มอบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ปลอกผ้าปู (ชุด ๘ ชิ้น) จำนวน ๒๕๐ ชุด ตู้น้ำร้อน-เย็น แบบตั้งครว พร้อมขาตั้ง จำนวน ๓๐ เครื่อง และพัดลม ๑๘ นิ้ว จำนวน ๓๐ เครื่อง (๒) บริษัท มังกรฟ้า ลอตเตอรี่ จำกัด มอบเครื่องดื่มคอมมานโด ๑๐๐ ลัง และน้ำผลไม้ ผสมวันโยค ๑๐๐ ลัง และ (๓) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบบัตรเติมน้ำมันบางจากให้แก่ กทม. ซึ่งสิ่งของดังกล่าวจะนำไปมอบให้แก่ สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจรับส่ง ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ของ กทม.ต่อไป	เพื่อสนับสนุนภารกิจควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙ ของ กทม.	ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและ ต่อเนื่อง
๕	กทม.คัดกรอง โควิด-๑๙ เชิงรุก สั่ง ๕๐ เขต เร่งสำรวจผู้ป่วย ตกค้าง	bangkokbiznews fm๙๑bkk dailynews facebook.com/fm๙๑ trafficpro	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกและ แก้ปัญหาผู้ป่วยตกค้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กทม.ได้จัดระบบคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา หรือเป็นผู้ป่วยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมอบหมายสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต สำรวจและค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อที่ตกค้างภายในพื้นที่ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูล ประวัติและคัดกรองโรคเบื้องต้น จากนั้นให้นำส่งข้อมูลและจำนวนผู้ป่วย มายังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. เพื่อวิเคราะห์และรวบรวม ก่อนนำส่งข้อมูลให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) วันละ ๒ ครั้ง ในเวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. เพื่อให้ศูนย์เอราวัณประสานตรวจสอบ และคัดกรองระดับการติดเชื้อของผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ก่อนไปปรับเพื่อนำส่ง โรงพยาบาลต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง เชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรค โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว ตามระดับของอาการ	- สำนักงานแพทย์ สำนัก อนามัย และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ดำเนินการเคลื่อนย้าย ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด รวมทั้งกำชับแนวทางการ ปฏิบัติในการรับส่งผู้ป่วย แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๖	กทม.เลื่อน มาตรการ ส่งเสริมการค้า ตลาดนัดจตุจักร เริ่ม มิ.ย.๖๔ หรือจนกว่า สถานการณ์ โควิด-๑๙ จะคลี่คลาย	มติชน matichon prachachat innews fm๙๑bkk	- นางวิลยา วัฒนรัตน์ รป.กทม. กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการบริหาร สำนักงานตลาด กทม.กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการ ประกอบการค้าขายของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร โดยให้ผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวร สามารถทำการค้าในวันธรรมดา คือ ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี จนถึง เวลา ๑๘.๐๐ น. และในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ค้าขายในแผงค้าได้จนถึง เวลา ๒๒.๐๐ น. เว้นวันจันทร์ที่ห้ามทำการค้า เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ และแผงค้า รวมทั้งชุดลอกวางระบายน้ำ โดยกำหนดเริ่มมาตรการดังกล่าว ในเดือนปลายเดือน เม.ย.นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ ระลอกเดือน เม.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด จึงขอเลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและ	<u>ด้านบวก</u> - เลื่อนมาตรการส่งเสริมการ ทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่ม ความเข้มงวดตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			สนับสนุนการประกอบการค้าขายของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรออกไปเป็นวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดจตุจักรยังเปิดค้าขายตามปกติ ในส่วนของตลาดต้นไม้ เปิดขายในวันอังคาร - พฤหัสบดี และแผงค้าตลาดนัดจตุจักรเปิดขายในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชนที่มาซื้อสินค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามที่ทางราชการกำหนด (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด		ประชาชน ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A)
๗	กทม.เตรียมปรับปรุงซ่อมแซมทางคูขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี	เดลินิวส์ ข่าวสด dailynews khaosod	- นายไพฑูริ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวว่า สนย.เตรียมปรับปรุงซ่อมแซมทางคูขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี จากแยกอรุณอมรินทร์ - สุดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ กทม.ครอบคลุมพื้นที่เขตบางกอกน้อย บางพลัด และตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิตดิง) ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ ทั้งนี้ ระหว่างการซ่อมแซมมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางคูขนานลอยฟ้าฯ และอาจส่งผลกระทบต่อจราจรบางเวลา กทม.ได้กำหนดมาตรการป้องกันโดยกำชับให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายเตือน ไฟส่องสว่าง และจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดแผนการก่อสร้างให้ผู้ใช้ทางรับทราบล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางคูขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมทางคูขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี จากแยกอรุณอมรินทร์ - สุดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ กทม. ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์